

แอร์บัสส่งมอบ เอ320 ซึ่งเป็นเครื่องบินลำดับที่ 8,000 ให้แก่แอร์เอเชีย ผู้โดยสารกว่าหมื่นล้านคน ได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางกับเครื่องบิน ประหยัดเชื้อเพลิงของแอร์บัสแล้ว

แอร์บัสได้ทำการส่งมอบ เอ320 ซึ่งเป็นเครื่องบินลำที่ 8,000 ของบริษัทให้กับอินโดนีเซียแอร์เอเชีย โดยเครื่องบินลำดังกล่าวขึ้นบินจากน่านฟ้าเมืองตุลูล ประเทศฝรั่งเศส ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคมและถึงฐานสายการบินที่กรุงจาการ์ตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การส่งมอบเครื่องบินแอร์บัสลำที่ 8,000 ดังกล่าวเป็นการตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้านการผลิตเครื่องบินพลเรือนซึ่งนำเสนอตระกูลเครื่องบินศักยภาพสูงและประหยัดเชื้อเพลิงที่สุดในปัจจุบันให้แก่บรรดาสายการบินของแอร์บัส โดยแอร์บัสยังนำเสนอตระกูลเครื่องบินที่ครอบคลุมทุกความต้องการในตลาดการบินและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 100 ถึงกว่า 500 ที่นั่งอีกด้วย

“แอร์เอเชียมีความสัมพันธ์พิเศษที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกับแอร์บัสและนี่คือช่วงเวลาสุดพิเศษของพวกเราทุกคน เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เบื้องหลังและพนักงานของแอร์บัสที่จะส่งมอบเครื่องบินที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์อันประสบความสำเร็จนี้และเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับมอบเครื่องบินลำที่ 8,000 เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในฝูงบินของเรา นอกจากนั้นด้วยแนวคิดอันก้าวไกลและการทำงานหนักได้นำพาแอร์เอเชียและแอร์บัสมายืน ณ ตำแหน่งผู้นำตลาดดังเช่นในปัจจุบัน” มร.ตัน ศรี โทนี เฟอ์นันเดซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มแอร์เอเชีย กล่าวพร้อมเสริมว่า “ประสิทธิภาพด้านการประหยัดเชื้อเพลิงและต้นทุนดำเนินการของเครื่องบินแอร์บัสเป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของแอร์เอเชียและเราเชื่อมั่นว่าเครื่องบินอันทันสมัยนี้จะช่วยผลักดันแผนธุรกิจให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

“เป็นโอกาสเหมาะอย่างยิ่งที่เครื่องบินลำที่ 8,000 ของเราได้ถูกส่งมอบให้แก่แอร์เอเชีย หนึ่งในสายการบินที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก” มร.ฟาบริซ เบรจิเย่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัส กล่าวพร้อมเสริม “ในโลกซึ่งมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นกับบริบททางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย เราจึงให้ความสำคัญกับการส่งมอบมูลค่าที่แท้จริงให้แก่ลูกค้า ด้วยการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับลูกค้าเพื่อให้ก้าวหน้าคู่แข่งอยู่เสมอและนำเสนอเครื่องบินรวมไปถึงบริการที่มีประสิทธิภาพที่สุด”



กลุ่มแอร์เอเชีย เป็นกลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียที่ดำเนินการโดยฝูงบินแอร์บัสทั้งหมด โดยสายการบินยังเป็นลูกค้าเครื่องบินตระกูล เอ320 รายใหญ่ที่สุดด้วยคำสั่งซื้อเครื่องบินทั้งหมด 475 ลำ แบ่งออกเป็น เอ320นีโอ จำนวน 264 ลำและเอ320ซีโอ จำนวน 211 ลำ ขณะที่เครื่องบินลำตัวกว้างของแอร์บัสได้ถูกเลือกมาให้บริการการบินพิสัยไกลของสายการบินในเครื่องอย่างแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซึ่งแอร์บัสได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง เอ330-300 จำนวน 26 ลำและเอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูอีอีกจำนวน 10 ลำ ปัจจุบันเครื่องบินแอร์บัสทั้งสิ้น 141 ลำกำลังให้บริการจาก 16 ฐานการบินในภูมิภาคทั้ง กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์และจาการ์ตา

ตระกูลเครื่องบินของแอร์บัส ประกอบไปด้วยตระกูลเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ขายดีที่สุดอย่างตระกูลเอ320 เครื่องบินลำตัวกว้างขนาดกลางยอดนิยม เอ330 และเครื่องบินโฉมใหม่ เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูอี รวมไปถึงเครื่องบินขนาดใหญ่พิเศษอย่าง เอ380 ขณะที่ในส่วนของเครื่องบินขนส่ง แอร์บัสได้นำเสนอเครื่องบิน เอ330-200เอฟและโครงการเครื่องบิน เอ330พีทูเอฟ (Passenger-to-Freighter) ปัจจุบันแอร์บัสมียอดสั่งซื้อเครื่องบินกว่า 13,000 ลำและได้ทำการส่งมอบเครื่องบินไปแล้วทั้งสิ้น 8,000 ลำแก่ลูกค้าเกือบ 500 รายทั่วโลก โดยเราจะเห็นเครื่องบินแอร์บัสขึ้นบินและลงจอดในทุกๆสองวินาที